

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ ๑๕๕



ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ สำหรับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๑๑๖๕๔ ลงวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ได้จัดให้มีการประชุม ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ สำหรับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ ดังนี้

๑. การสร้างการรับรู้มาตรการสำคัญของทางราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในพื้นที่ เน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของฝ่ายปกครอง ได้แก่ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิก อส. ในการสนับสนุนการสร้างความรู้ โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม. ในพื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) สำระสำคัญของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) (ฉบับที่ ๒๑) และ (ฉบับที่ ๒๒)

(๒) สำระสำคัญของมาตรการของจังหวัด เช่น แนวทางการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน การออกบทลงโทษหรือขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหสถาน การกักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น เป็นต้น

(๓) มาตรการระดับบุคคล ได้แก่ D-M-H-T-T-A (Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน Mask wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา Hand Washing หมั่นล้างมือ Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ Testing ตรวจเชื้อ และ Application โดยเน้นการใช้ "ไทยชนะ" เช็กอินสถานที่ ใช้ "หมอชนะ" อัปเดตสถานที่เสี่ยง) โดยยึดหลัก "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" โดยเฉพาะบุคลากรฝ่ายปกครอง ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิก อส. ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นแบบอย่างการปฏิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่

(๔) การประชาสัมพันธ์ประกาศขององค์กรทางศาสนา ขอให้นายอำเภอสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดพิธีและกิจกรรมทางศาสนาตามที่กำหนด

๒. การงดการเดินทางเพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการของทหารกองประจำการ ขอให้ นายอำเภอ ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๑) โดยเคร่งครัด โดยมีสำระสำคัญ ได้แก่ (๑) การงดเดินทางเพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการของทหารกองประจำการ เพื่อมิให้มีการรวมกลุ่มกัน ซึ่งให้ทหารกองเกินที่ได้รับหมายนัดของนายอำเภอ เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในวันที่ ๑ และ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

งดเดินทาง...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

งดเดินทางเพื่อรายงานตัวในวันดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงชัดเจนไม่มาตามนัด (๒) กำหนดใหม่ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๓. การตรวจกำกับตามข้อกำหนด และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
เพื่อให้เกิดสภาพบังคับในพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในการเข้มงวดกวดขัน สถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ขอให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการของมาตรการจังหวัด และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงสอดส่อง รมัถระวังการลักลอบเล่นการพนัน การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย อันเป็นเหตุแหล่งแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบกลุ่มก้อน (Cluster) ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๓๑๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔)

การใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) และ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) เน้นย้ำนายอำเภอ ให้มีการตรวจกำกับการณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ มาตรการของจังหวัด และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลมายังส่วนกลาง เพื่อรวบรวมเป็นแบบอย่างการปฏิบัติต่อไป

๔. การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน เน้นย้ำทั้ง ๑๒๘ อำเภอ ชายแดนให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติต่าง ๆ ผู้นำพา ผู้ให้ที่พักพิง ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอให้รายงานผลการปฏิบัติมายังส่วนกลาง เพื่อรวบรวมเป็นแบบอย่างการปฏิบัติต่อไป

จุดเน้นเพิ่มเติม คือ "จังหวัด อำเภอชายแดนด้านเมียนมา" ให้ติดตามสถานการณ์ภายในประเทศ เมียนมาและเข้มงวดการเฝ้าระวังผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บริเวณพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและสกัดกั้น ผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเคร่งครัดรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำรองสถานที่พักพิง และจัดทำแผนปฏิบัติการในการรับมือผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่ง ศบค.มท. ได้มีหนังสือเน้นย้ำไปยังจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๕๙๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

สำหรับ "จังหวัด อำเภอชายแดนด้านกัมพูชา" ให้บูรณาการการปฏิบัติกับฝ่ายความมั่นคง ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ ดำเนินการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในประเทศกัมพูชามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่ง ศบค.มท. ได้มีหนังสือเน้นย้ำไปยังจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๒๗๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔)

๕. การกิจด้านการบริหารการทะเบียน ประกอบด้วย

(๑) การให้บริการประชาชน ขอให้นายอำเภอ เพิ่มความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในส่วนการบริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่ง ปค.ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัด ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานครแล้ว (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๙๙๗๘ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔)

(๒) การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นายอำเภอสั่งการสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำแก่ประชาชน กำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัด เป็นวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะต้องเดินทางไปขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ซึ่ง มท. ได้

มีหนังสือ...

มีหนังสือแจ้งจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๑๑๐๖๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

(๓) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ขอให้นายอำเภอ ระวังการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ให้แก่แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่ง ปค. ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัด ทุกจังหวัด/นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (วิญญูในราชการ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๓๐๙.๘/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔)

๖. การสอดส่องดูแลสถานการณ์โควิด - 19 ในระดับตำบล หมู่บ้าน ขอให้นายอำเภอ กำชับปลัดอำเภอประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประสานงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง กับฝ่ายสาธารณสุขในพื้นที่ รพ.สต. อสม. สอดส่องดูแลพื้นที่ของตน หากพบผู้ติดเชื้อ/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด และรายงาน ศปก. อำเภอ ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้นายอำเภอ หมั่นประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ของตนอย่างสม่ำเสมอ

๗. การบริหารงบประมาณในระดับพื้นที่ ขอให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ศึกษาทำความเข้าใจ แนวปฏิบัติ ดังนี้

(๑) แนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง มท. ได้มีหนังสือชักชวนแนวทางการดำเนินการฯ ไปยังจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔)

(๒) การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินตรงราชการฯ และการขอขยายวงเงินกรณีการใช้เงินตรงราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่ง มท. ได้มีหนังสือชักชวนแนวปฏิบัติ ไปยังจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว (โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๓๓๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔)

(๓) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ฯ ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine และ Local Quarantine) ซึ่ง มท. ได้มีหนังสือเร่งรัดไปยังจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๕๑๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)

๘. การบริหารจัดการข้อมูลในระดับพื้นที่ เน้นย้ำให้นายอำเภอ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM ๒๐๒๑ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ "ข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน" และ "ข้อมูลโรงพยาบาลสนาม" ซึ่งจะช่วยบริหารสถานการณ์ในภาพรวมได้ ในขณะนี้ ปค. ก็ได้มีการประสานข้อมูลร่วมกับ ศบค.มท. เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการกำหนดมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นการรวบรวมเนื้องานของฝ่ายปกครองเป็นตัวเลขเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน

๙. ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ขอให้นายอำเภอ สร้างการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ ปค. www.dopa.go.th หัวข้อ รวมข้อสั่งการ COVID - 19 ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งกำชับการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)
ปลัดจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานปกครอง

โทร.๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



ศูนย์โควิดฯ ปค.

ด่วนที่สุด

โทรสารในราชการกรมการปกครอง

ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๑๖๖๕๕

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จาก อธิบดีกรมการปกครอง

ถึง ปลัดจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ได้จัดให้มีการประชุม ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติเน้นย้ำ แนวทางการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ สำหรับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่

เพื่อให้การบริหารสถานการณ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ กรมการปกครอง จึงขอเน้นย้ำการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ ดังนี้

๑. การสร้างการรับรู้มาตรการสำคัญของทางราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในพื้นที่ เน้นย้ำ บทบาทที่สำคัญของฝ่ายปกครอง ได้แก่ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิก อส. ในการสนับสนุนการสร้างความรู้ โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม. ในพื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) สาระสำคัญของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) (ฉบับที่ ๒๑) และ (ฉบับที่ ๒๒)

(๒) สาระสำคัญของมาตรการของจังหวัด เช่น แนวทางการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน การออกบทลงโทษหรือขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอก เคหสถาน การกักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น เป็นต้น

(๓) มาตรการระดับบุคคล ได้แก่ D-M-H-T-T-A (Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา Hand Washing หมั่นล้างมือ Temperature ตรวจวัด อุณหภูมิ Testing ตรวจเชื้อ และ Application โดยเน้นการใช้ “ไทยชนะ” เช็คอินสถานที่ ใช้ “หมอชนะ” อัปเดตสถานที่เสี่ยง) โดยยึดหลัก “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” โดยเฉพาะบุคลากรฝ่ายปกครอง ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิก อส. ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่

(๔) การประชาสัมพันธ์ประกาศขององค์กรทางศาสนา ขอให้นายอำเภอสร้างการรับรู้และ ทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดพิธีและกิจกรรมทางศาสนาตามที่กำหนด

๒. การงดการเดินทางเพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการของทหารกองประจำการ ขอให้ นายอำเภอ ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๑) โดยเคร่งครัด โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ (๑) การงดเดินทาง เพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการของทหารกองประจำการ เพื่อมิให้มีการรวมกลุ่มกัน ซึ่งให้ทหารกองเกินที่ได้รับหมายนัดของนายอำเภอ เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในวันที่ ๑ และ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

/งดเดินทาง...

งดเดินทางเพื่อรายงานตัวในวันดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงข้อห้าม (๒) กำหนดใหม่ ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือให้เป็นไปตามที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๓. การตรวจกำกับตามข้อกฎหมาย และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้เกิดสภาพบังคับในพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยการกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในการเข้มงวด กวดขัน สถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ขอให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการของ ส่วนกลาง มาตรการจังหวัด และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงสอดส่อง ระมัดระวัง การลักลอบเล่นการพนัน การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย อันเป็นเหตุแหล่งแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แบบกลุ่มก้อน (Cluster) ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (โทรสารในราชการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๓๑๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔)

การใช้กลไกของ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) และ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ตำบล (ศปก.ต.) เน้นย้ำ นายอำเภอ ให้มีการตรวจกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ มาตรการของจังหวัด และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลมายังส่วนกลาง เพื่อรวบรวมเป็นแบบอย่างการปฏิบัติต่อไป

๔. การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน เน้นย้ำทั้ง ๑๒๘ อำเภอชายแดนให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติต่าง ๆ ผู้นำพา ผู้ให้ที่พักพิง ต้องดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด และขอให้รายงานผลการปฏิบัติมายังส่วนกลาง เพื่อรวบรวมเป็นแบบอย่างการปฏิบัติต่อไป

จุดเน้นเพิ่มเติม คือ “จังหวัด อำเภอชายแดนด้านเมียนมา” ให้ติดตามสถานการณ์ ภายในประเทศเมียนมาและเข้มงวดการเฝ้าระวังผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บริเวณพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและสกัดกั้น ผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำรองสถานที่พักพิง และจัดทำแผนปฏิบัติการในการรับมือผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่ง ศบค.มท. ได้มีหนังสือเน้นย้ำไปยังจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (โทรสารใน ราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

สำหรับ “จังหวัด อำเภอชายแดนด้านกัมพูชา” ให้บูรณาการการปฏิบัติกับฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ดำเนินการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในประเทศกัมพูชา มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ซึ่ง ศบค.มท. ได้มีหนังสือเน้นย้ำไปยังจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๒๓๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔)

๕. การกิจด้านการบริหารการทะเบียน ประกอบด้วย

(๑) การให้บริการประชาชน ขอให้นายอำเภอ เพิ่มความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในส่วนการบริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่ง ปค. ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัด ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานครแล้ว (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๙๙๗๕ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔)

(๒) การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นายอำเภอสั่งการสำนัก ทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการขยาย กำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัด เป็นวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะต้องเดินทางไปขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ซึ่ง มท. ได้มีหนังสือแจ้ง จังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๑๑๐๖๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

/(๓) การบริหาร...

(๓) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ขอให้นายอำเภอ ระวังการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ให้แก่แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่ง ปค. ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัด ทุกจังหวัด/นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (วิทยุในราชการ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔)

๖. การสอดส่องดูแลสถานการณ์โควิด - 19 ในระดับตำบล หมู่บ้าน ขอให้นายอำเภอ กำชับ ปลัดอำเภอประจำตำบล กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประสานงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง กับฝ่ายสาธารณสุขในพื้นที่ รพ.สต. อสม. สอดส่องดูแลพื้นที่ของตน หากพบผู้ติดเชื้อ/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด และรายงาน ศปก. อำเภอ ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้นายอำเภอ หมั่นประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ของตนอย่างสม่ำเสมอ

๗. การบริหารงบประมาณในระดับพื้นที่ ขอให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ศึกษาทำความเข้าใจ แนวปฏิบัติ ดังนี้

(๑) แนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีการตั้ง โรงพยาบาลสนามในระดับพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง มท. ได้มีหนังสือชักชวนแนวทางการดำเนินการฯ ไปยังจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔)

(๒) การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนราชการฯ และการขอขยายวงเงินกรณีการใช้เงิน อุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่ง มท. ได้มีหนังสือชักชวนแนวปฏิบัติ ไปยังจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๓๓๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔)

(๓) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ฯ ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine และ Local Quarantine) ซึ่ง มท. ได้มีหนังสือเร่งรัดไปยังจังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว (โทรสาร ในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๕๑๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)

๘. การบริหารจัดการข้อมูลในระดับพื้นที่ เน้นย้ำให้นายอำเภอ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บันทึกรายชื่อข้อมูลในระบบ Thai QM 2021 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ “ข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน” และ “ข้อมูล โรงพยาบาลสนาม” ซึ่งจะช่วยบริหารสถานการณ์ในภาพรวมได้ ในขณะนี้ ปค. ก็ได้มีการประสานข้อมูลร่วมกับ ศบค.มท. เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการกำหนดมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นการรวบรวมรายงาน ของฝ่ายปกครอง เป็นตัวเลขเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน

๙. ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ขอให้นายอำเภอ สร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับวัคซีน ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ ปค. www.dopa.go.th หัวข้อ รวมข้อสั่งการ COVID - 19 ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ทำการปกครองจังหวัดแจ้งกำชับการปฏิบัติไปยังอำเภอด้วย รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

(นายธนากร จงจิระ)
อธิบดีกรมการปกครอง

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรมการปกครอง (ศบค.ปค.)
โทร ๐๘-๘๘๘๑-๒๓๓๓ โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๐๓๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามโทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๑๖๕๔ ลงวันที่ ๓๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ปค.
และข้อราชการสำคัญที่เกี่ยวข้อง



ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้จาก เว็บไซต์ กองวิชาการและแผนงาน

<https://multi.dopa.go.th/tspd>

หัวข้อ ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

- หนังสือสั่งการของ มท. และ ปค. ที่เกี่ยวข้อง
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดพิธีและกิจกรรมทางศาสนา โดย กระทรวงวัฒนธรรม (กรมการศาสนา)
- คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน โดย กระทรวงสาธารณสุข

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Daw' or similar, located at the bottom right of the page.

จังหวัดที่มีบพทลงโทษกรณี ประชาชนไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า



จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน



จังหวัดที่มีคำสั่ง/ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่

